
BORGARRÁÐ 23. janúar 2020: Tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um aukna notkun endurskinsmerkja og
fræðslu um mikilvægi þeirra  - R19110131
Bréf: Tölvupóstur
Málsnúmer:  SFS2020010170
Bréfalyklar:  0.0 Yfirstjórn og stjórnsýsla - almennt
Eigandi skjals:  Anna María Arnardóttir
Staða:  Í vinnslu
Dagsetningar:
Búið til:  01/27/2020
Dagsetning skjals: 01/27/2020

Upplýsingar um viðskiptavin :
,
Netfang: Olof.Magnusdottir@reykjavik.is

Skjalalykill 0.0 Yfirstjórn og 
stjórnsýsla - almennt

Móttökudags. 01/27/2020

Málsnúmer SFS2020010170
Skráð í GoPro 27.01.2020

   Viðtakandi

Deild (Ráðhúss) Skóla og frístundasvið

Starfsmaður

   Sendandi

Fyrirtæki/stofnun

Nafn

Kennitala:
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Er flokkað eftir eldri 
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Sæl

Meðfylgjandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins er vísað til meðferðar skóla- og frístundaráðs. 
Borgarráði skulu berast upplýsingar um vinnslu málsins um leið og þær berast. Sömuleiðis skal 
upplýsa borgarráð ef ófyrirsjáanlegar tafir verða á vinnslu málsins.

Kveðja, 
Ólöf Magnúsdóttir 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4703
olof.magnusdottir@reykjavik.is
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Flokkur fólksins var nýlega með tillögu þess efnis að Reykjavíkurborg gefi 
grunnskólabörnum í Reykjavík endurskinsmerki. Með slíkri gjöf væri borgin að stuðla að 
auknu öryggi barna í umferðinni. Einstaklingur með endurskinsmerki sést fimm sinnum fyrr 
þegar það lendir í ljósgeisla bíls miðað við þann sem er ekki með endurskinsmerki. Tillagan 
var felld. Flokkur fólksins leggur til í framhaldinu að skóla- og frístundarráð í samvinnu við 
skólasamfélagið leiti leiða til að hvetja til aukinnar notkunar endurskinsmerkja og auka 
fræðslu til að tryggja enn frekari umferðaröryggi barna. Öryggi barna í umferðinni er víða 
ábótavant í borginni og kemur m.a. til vegna þess að skipulagsyfirvöld vilja ekki lagfæra 
umferðaragnúa þar sem þeir eru verstir og skapa mögulega slysahættu. Sem dæmi mætti 
öryggi með bættari ljósastýringu og fjölgun göngubrúa þar sem þeim verður við komið. 
Umferðarmannvirki í borginni hafa tekið litlum sem engum breytingum um árabil og engan 
vegin verið tekið nægjanlegt tillit til aukinnar umferðar ásamt fjölgun íbúa. Það þolir enga 
bið að hugað verði að velferð gangandi vegfarenda. Börnin eru í sérstakri hættu, þau sjást 
verr og skynjun þeirra á umhverfinu ekki fullmótuð.
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